

รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ของ นางสมสมร ศรีสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

ตัวชี้วัดตามข้อตกลง	รายงานผลการปฏิบัติงาน
<p>1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการและเกลี่ยอัตราจ้างชั่วคราวให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563</p> <p>ดำเนินการได้ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา</p> <p style="text-align: right;">ผู้บันทึก นางสมสมร ศรีสว่าง</p>	<p>ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีผู้ผ่านการสรรหาขึ้นบัญชีไว้ จำนวน ๑๖ ราย โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอน และกำหนดตามปฏิทินที่ สพฐ. กำหนด เป็นไปด้วยความโปร่งใส และโรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานสอนได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. ดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับสถานศึกษาที่มีเด็กพิการตามเงื่อนไขที่ สพฐ. กำหนด จำนวน 2 โรงเรียน เป็นไปตามแนวทางฯ และเกณฑ์อัตราส่วนที่ สพฐ. กำหนด</li> </ol>
<p>2. ระดับความสำเร็จของโรงเรียนที่มีครูต่างชาติสอนภาษาในโรงเรียน</p> <p style="text-align: right;">ผู้บันทึก นางสมสมร ศรีสว่าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และขอใบอนุญาตทำงานของครูต่างชาติ</li> <li>2. จัดทำหนังสือเพื่อขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และขอใบอนุญาตทำงานของครูต่างชาติไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 10 ฉบับ รวม 5 ราย</li> </ol>
<p>3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลอัตราจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง และพนักงานราชการ</p> <p style="text-align: right;">ผู้บันทึก นางสมสมร ศรีสว่าง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำคำสั่งอนุญาตลาออก กรณีมีลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ราย</li> <li>2. ทำหนังสือเรียกตัวและทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก ให้กับโรงเรียนที่มีอัตราว่างได้ทันระยะเวลา</li> <li>3. จัดทำข้อมูล/สารสนเทศ ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ถูกต้องเป็นปัจจุบันพร้อมใช้</li> </ol>
<p>4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำแบบประเมินผล การจัดทำสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง</p> <p style="text-align: right;">ผู้บันทึก นางสมสมร ศรีสว่าง</p>	<p>ได้ดำเนินการแจ้งโรงเรียนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว นำผลการประเมินมาประกอบการทำสัญญาจ้าง จำนวน 136 ราย ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน</p>

- ไรศฉนวน ร. 151  
ตาม รวต 150  
นางสมสมร

(นางสมสมร ศรีสว่าง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันที่ 16 มีนาคม 2563